

Số: 37/TB-BQLKKT

Gia Lai, ngày 17 tháng 5 năm 2021

**THÔNG BÁO**  
**V/v triển khai thực hiện một số văn bản**

Thực hiện Công văn số 9/STP-PBGDPL ngày 13/05/2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật về thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 theo Kế hoạch số 489/KH-UBND ngày 30/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đáp ứng từng cấp độ dịch Covid-19 tại tỉnh Gia Lai; Công văn số 10/STP-PBGDPL ngày 14/05/2021 của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật về việc đẩy mạnh công tác phổ biến, thông tin về Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ban Quản lý Khu kinh tế yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ các văn bản nêu trên.

2. Các phòng, đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình chủ động phổ biến, quán triệt thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 theo Công văn số 9/STP-PBGDPL ngày 13/05/2021 của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật; Thông tin về Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo Công văn số 10/STP-PBGDPL ngày 14/05/2021 của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật.

Tiếp tục tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, quán triệt đầy đủ, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Tỉnh ủy và UBND tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19 với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, quyết liệt. Tiếp tục triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền, PBGDPL về phòng, chống dịch Covid-19, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL để chuyển tải nhanh chóng thông tin pháp luật đến công chức, viên chức và người lao động. Phổ biến về Cuộc bầu cử theo chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm được giao, bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; hướng dẫn của Tiểu ban công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử của tỉnh và Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh. Công tác phổ biến, truyền thông trên Internet phải tuân thủ và đảm bảo quy định về PBGDPL, tiếp cận thông tin, an toàn thông tin, an ninh mạng. Đối với các hình thức phổ biến, truyền thông khác, trong quá trình tổ chức phải tuyệt đối thực hiện nghiêm các nguyên tắc, biện pháp đảm

bảo an toàn về phòng, chống dịch Covid-19; Thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định./.

***Nơi nhận:***

- Các phòng, đơn vị thuộc BQLKKT;
- Website BQL KKT;
- Lưu: VT, VP (02).

**TL. TRƯỞNG BAN  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



*Thủy Hằng*  
**Trần Thị Thúy Hằng**